

สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการนโยบาย
องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖
 วันที่ ๑๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมศูนย์ภูมิภาคขนาดใหญ่
 องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) ศูนย์ภูมิภาคขนาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๑. หนังสือแจ้งผลการพิจารณา คำร้องขยายเวลาทำคำให้การ (ครั้งที่ ๓) คดีหมายเลขดำที่ บ.๓๔๕/๒๕๖๕ จาก สำนักงานศาลปกครองกลาง</p>	<p>สำนักงานศาลปกครองกลางมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาคำร้องขยายเวลาทำคำให้การ (ครั้งที่ ๓) ฉบับลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคำสั่งอนุญาตให้ขยายระยะเวลายื่น คำให้การออกไปอีก ๓๐ วัน นับแต่วันครบกำหนดเดิม ตามคำขอ</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๒. แต่งตั้งคณะกรรมการ นโยบายการลงทุน การเงิน และการงบประมาณ</p>	<p>คณะกรรมการนโยบายมีมติให้แต่งตั้งคณะกรรมการนโยบายการลงทุน การเงินและการงบประมาณ เพื่อทำหน้าที่วิเคราะห์ สรุป จัดทำข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุน การเงินและการงบประมาณเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย ที่ประชุมเห็นควรให้มี องค์ประกอบ ๑๐ คน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. ที่ปรึกษาด้านการลงทุน ๑ คน คือ นายณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ๒. ประธานอนุกรรมการ คือ นายอานนท์ สนิทวงศ์ ณ อยุธยา และอนุกรรมการอีก ๖ คน ได้แก่ นายสุวิทย์ สาสนพิจิตร, รองศาสตราจารย์อนุชาติ พวงสำลี, รองศาสตราจารย์อนุสรณ์ ธรรมใจ, รองศาสตราจารย์ดนูชา คุณพนิชกิจ และนางเยาวลักษณ์ มานะตระกูล ๓. เลขานุการ คือ เจ้าหน้าที่ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์การที่ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. มอบหมาย และผู้ช่วยเลขานุการ ๒ คน ได้แก่ นางสาวสมพร จรุงอุปการ และเจ้าหน้าที่ ส.ส.ท. ที่ได้รับ มอบหมาย <p>ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการมีวาระการปฏิบัติหน้าที่นับตั้งแต่วันที่ มีประกาศแต่งตั้ง - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗</p>
<p>๓. รายงานการปฏิบัติงานของ คณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕</p>	<p>ผู้อำนวยการสำนักตรวจสอบภายใน รายงานการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ไตรมาส ๔/๒๕๖๕ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) มีประเด็นนำเสนอ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑. คณะกรรมการตรวจสอบประชุมรวม ๓ ครั้ง และรายงานต่อคณะกรรมการนโยบาย ๑ ครั้ง โดยมีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ๑) การทบทวนระเบียบ ส.ส.ท. ว่าด้วยกฎบัตรคณะกรรมการ ตรวจสอบ พ.ศ. ๒๕๖๓ และประกาศคณะกรรมการตรวจสอบ เรื่อง กฎบัตรการตรวจสอบ ภายใน ๒) การประเมินผลการปฏิบัติงานของสำนักตรวจสอบภายใน ประจำปี ๒๕๖๕ ๓) รายงานทางการเงิน ไตรมาส ๓/๒๕๖๕ และ ๔) ผู้สอบบัญชีปี ๒๕๖๖ ของ ส.ส.ท. ๒. คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบถามรายงานผลการตรวจสอบของสำนักตรวจสอบ ภายในที่ดำเนินการตามแผนการตรวจสอบไตรมาส ๔/๒๕๖๕ จำนวน ๑๐ งาน <p>ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะให้เพิ่มการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงินที่เหมาะสมกับการเป็น หน่วยงานของรัฐที่ไม่แสวงกำไรด้วย ทั้งนี้ เพื่อแสดงให้เห็นว่าการจัดสรรงบประมาณเป็นไปตาม พันธกิจมากน้อยเพียงใด</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>

เรื่อง	สรุปสาระสำคัญ/ข้อสังเกต/มติที่ประชุม
<p>๔. รายงานความก้าวหน้างานเครือข่ายสื่อสาธารณะ</p>	<p>ฝ่ายบริหารได้รายงานความก้าวหน้างานเครือข่ายสื่อสาธารณะตามนโยบายกระจาย โดยกระบวนการทดลองโครงการ Sandbox ของแต่ละภูมิภาคมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ เนื่องจาก ส.ส.ท. ต้องดำเนินการออกระเบียบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผู้ผลิตอิสระใหม่ และมีกำหนดจะจัดเวทีถอดบทเรียนระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>ในการนี้ ฝ่ายบริหารได้จัดทำข้อเสนอทางเลือกการดำเนินงานของเครือข่ายสื่อสาธารณะในอนาคตเป็นเบื้องต้น ซึ่งวิเคราะห์จากผลการทดลองโครงการ Sandbox ประกอบด้วยข้อเสนอทางเลือกการดำเนินงานของเครือข่ายสื่อสาธารณะภูมิภาค และเครือข่ายสื่อสาธารณะท้องถิ่น และสืบเนื่องจากในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการนโยบายได้เดินทางไปเยี่ยม ศูนย์ภูมิภาค โดยมีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการยกระดับงานศูนย์ภูมิภาคร่วมกับ เครือข่ายสื่อท้องถิ่น สื่อพลเมือง และสภาผู้ชมและผู้ฟังรายการ ครบทั้ง ๓ ศูนย์แล้ว ที่ประชุม จึงได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อหาแนวทางการดำเนินงานในอนาคตเป็นเบื้องต้น ทั้งนี้ หากได้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมจากเวทีถอดบทเรียนการดำเนินงานโครงการ Sandbox ของแต่ละภูมิภาค ระหว่างวันที่ ๒๗ - ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการนโยบายอาจกำหนดให้มีการหารือร่วมกันอีกครั้ง</p> <p>อนึ่ง โครงการทดลอง ๓ เดือนอาจมีระยะเวลาไม่เพียงพอสำหรับการสรุปผลการดำเนินงานเพื่อออกแบบรูปแบบการดำเนินงานในอนาคตได้ ส.ส.ท. จึงอาจพิจารณาให้ขยาย การโครงการทดลองออกไปได้อีกตามความเหมาะสม ซึ่งได้มีการเตรียมงบประมาณสนับสนุนไว้ แล้วจำนวนหนึ่งตามแผนงานปี ๒๕๖๖</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>
<p>๕. การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖</p>	<p>มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ วันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามที่ปรับแก้ไข</p>
<p>๖. สรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ เพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์</p>	<p>ที่ประชุมเห็นว่าการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบายเฉพาะส่วนที่เป็นสรุปมติการประชุมยังมีรายละเอียดไม่ชัดเจน จึงหารือถึงรูปแบบการเผยแพร่ที่เหมาะสม โดยมีข้อสรุปให้เพิ่มรายละเอียดสรุปย่อเนื้อหาให้ชัดเจนมากขึ้น</p> <p>มติที่ประชุม ๑. รับรองสรุปมติรายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ตามเสนอ</p> <p>๒. เปลี่ยนแปลงรูปแบบการเผยแพร่รายงานการประชุมคณะกรรมการนโยบาย โดยให้จัดทำสรุปย่อเนื้อหาเพื่อให้มีรายละเอียดที่ชัดเจนมากขึ้น ทั้งนี้ ให้เริ่มเผยแพร่ตั้งแต่ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ เป็นต้นไป จนกว่าจะมีมติให้เปลี่ยนแปลง</p>
<p>๗. สรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร</p>	<p>ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. นำเสนอสรุปสาระสำคัญจากการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๒๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ และครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>มติที่ประชุม รับทราบ</p>